

สายการบินเอทีฮัด ควารางวัล สกายแพทช์ สำหรับ ผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้อีกครั้ง

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ กวาดรางวัล สกายแพทช์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประเภทชั้นโดยสารชั้นหนึ่งยอดเยี่ยมทั้งสิ้นสามรางวัลติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง



สายการบินประจำกรุงอาบูดาบีอย่างสายการบินเอทีฮัด สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “ชั้นโดยสารชั้นหนึ่งยอดเยี่ยม” เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน พร้อมด้วยอีกสองรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดอันได้แก่ “ที่นั่งโดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งยอดเยี่ยมและห้องอาหารสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่ดียิ่งที่สุดอีกด้วย”

ทั้งนี้ รางวัลสกายแพทช์ ซึ่งได้รับการโหวตจากผู้โดยสารและผู้ให้บริการจากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

ทำพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติอย่างเป็นทางการ ณ งานปารีส แอร์โชว์ เมื่อวันก่อน

มร.ปีเตอร์ บอมการ์ดเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์ สายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “การคว้าสุดยอดรางวัลอันทรงเกียรติประเภทชั้นโดยสารชั้นหนึ่งได้ครบทุกรางวัลอีกครั้ง ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในการครองตำแหน่งสายการบินระดับพรีเมียมชั้นนำของเรา”

“สายการบินเอทีฮัด แม้เพิ่งจะเปิดให้บริการมาเพียงแค่สิบปี แต่ก็สามารถได้อันดับขององค์กรสกายแพทช์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นเพราะเราได้ทำการลงทุนพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการให้บริการระดับเวิลด์คลาสไม่ได้มีเพียงแต่ในโรงแรมและภัตตาคารเท่านั้น เราจึงมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การเดินทางผ่านการบินบริการชั้นเลิศในทุกสัมผัสตลอดการเดินทาง”

“โดยรางวัล สกายแพทช์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด เป็นรางวัลที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกในด้านความยอดเยี่ยมด้านการให้บริการของสายการบิน เนื่องจากการสำรวจความคิดเห็นโดยตรงจากนักเดินทาง ทั้งนี้

การที่สายการบินเอทีฮัดเป็นที่จดจำของอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติในฐานะผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในโลกนั้น ถือเป็นเครื่อง

ยืนยันที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของหลักปรัชญา ตลอดจนนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเราได้”

“สายการบินเอทีฮัดยังคงเดินทางสานต่อการให้บริการระดับโลก ผ่านการนำเสนอภัตตาคารระดับห้าดาวสำหรับห้องโดยสารชั้นหนึ่งโดยเชฟส่วนตัวในเที่ยวบิน ด้วยเมนูสุดพิเศษที่สามารถรังสรรค์รสชาติและความอร่อยได้ตั้งใจ ผลิตจากวัตถุดิบที่สดสะอาดและปลอดสารพิษ ตลอดจนไข่และน้ำผึ้งส่งตรงจากฟาร์มออร์แกนิกจากกรุงอาบูดาบี”

ทั้งนี้ เชฟสำหรับห้องโดยสารชั้นหนึ่งนั้น จะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างดีเยี่ยมจากผู้จัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม มุ่งเน้นการส่งมอบการบริการซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชั้นโดยสารธุรกิจ โดยผู้จัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับชั้นโดยสารชั้นหนึ่ง จะคัดเลือกมาเป็นอย่างดีจากโรงแรมและภัตตาคารชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาการบริการของสายการบินฯ

มร.เอ็ดเวิร์ด เพลสเต็ด ประธานกรรมการบริหาร สกายแทร็กซ์ เปิดเผยว่า “นี่ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของสายการบินเอทีฮัด สำหรับการคว้ารางวัลสายการบินระดับโลกประจำปี 2556 ตลอดจนกวาดรางวัลประเภทชั้นโดยสารชั้นหนึ่ง นั่นก็สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าสายการบินเอทีฮัดเป็นผู้นำด้านห้องโดยสารระดับพรีเมียมของโลกได้อย่างแท้จริง รางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ถือเป็นตัวแทนของเสียงโหวตจากผู้โดยสารทั่วโลก และพวกเขาต่างเลือกสายการบินเอทีฮัดให้เป็นหนึ่งในการเดินทางชั้นหนึ่งของโลก”

บรรยายภาพหลัก: (ขวา) มร.ปีเตอร์ บอมการ์ดเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์ สายการบินเอทีฮัด ขณะกำลังรับรางวัลอันทรงเกียรติ “ชั้นโดยสารชั้นหนึ่งยอดเยี่ยม” ณ พิธีประกาศรางวัลสกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด